

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2024

*
Số 708 -CV/ĐUK

V/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới

Kính gửi: **Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc**

Thực hiện Công văn số 728-CV/TU ngày 09/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kết nạp đảng viên, giai đoạn 2022-2025 trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây đội ngũ đảng viên và kết nạp đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch số 42-KH/ĐUK ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và nghị quyết đại hội đảng các cấp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên về công tác phát triển đảng viên. Nêu cao quyết tâm chính trị, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp đảng viên từng năm và cho cả nhiệm kỳ. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối nhiệm kỳ còn lại; là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024 và năm 2025, tổ chức đảng có nguồn mà thực hiện việc kết nạp đảng viên mới không đạt kế hoạch đề ra thì cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu không được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp, trong học sinh, sinh viên của các trường học; tổ chức các hội nghị, buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển viên để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Rà soát, đánh giá nguồn phát triển đảng viên tại đơn vị mình, nhất là những nơi thời gian qua thực hiện công tác phát triển đảng viên còn nhiều hạn chế để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế; phân công cấp ủy viên thường xuyên theo

Sao chuyển các chi bộ
đề nghị
03/6/24
[Chữ ký]

đổi, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng có nguồn nhưng không đề nghị kết nạp đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong các trường học cần quan tâm, đẩy mạnh việc bồi dưỡng học sinh, sinh viên là đoàn viên thanh niên ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng liên tục và xuyên suốt. Phần đầu hàng năm, các trường trung học phổ thông bồi dưỡng cảm tình đảng từ 15-20 học sinh; kết nạp vào Đảng từ 5 học sinh trở lên/năm; các trường trung cấp, cao đẳng và Trường Đại học Quảng Bình bồi dưỡng cảm tình đảng từ 05-10 sinh viên; kết nạp vào Đảng từ 03 sinh viên trở lên/năm.

3. Các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên; phối hợp cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phát triển Đảng. Hằng năm, phải có văn bản chỉ đạo thống kê số lượng quần chúng trong độ tuổi đoàn của các tổ chức cơ ở đoàn để có kế hoạch phát triển đảng viên; giao chỉ tiêu cụ thể cho tổ chức đoàn cấp dưới trong việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Các cấp ủy cơ sở cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể cơ sở xây dựng, tổ chức các phong trào thu hút đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia để làm cơ sở đánh giá, xem xét giới thiệu những đoàn viên, hội viên, thanh niên ưu tú cho chi bộ tạo nguồn và xem xét kết nạp vào Đảng. Định kỳ theo quy định, phải tổ chức làm việc với các đoàn thể để nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, nhất là công tác phát triển đảng viên.

4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn, chủ động phối hợp với các đơn vị và Ban Thường vụ Đoàn Khối để khảo sát, tổng hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét mở các lớp nhận thức về đảng dành riêng cho các đơn vị có nhiều quần chúng tạo nguồn kết nạp Đảng hoặc lớp dành riêng cho đoàn viên thanh niên trong toàn Khối nhằm tăng nguồn kết nạp hàng năm và cả nhiệm kỳ.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc căn cứ Công văn này, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm và cả nhiệm kỳ; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, nhắc nhở, phê bình cấp ủy, cá nhân người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên hàng năm kết quả đạt thấp (đối với đơn vị còn nguồn kết nạp). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối).

6. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội dung Công văn này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết quả thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, } (để b/c)
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, }
- Ban Thường vụ ĐUK,
- Các ban, Văn phòng ĐUK,
- Ban Thường vụ Đoàn Khối,
- Lưu VP ĐUK.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Văn Sáu

